

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

Số: 1.64./TB-ĐTNL

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam
(Đợt 23, 24 và 25)

Căn cứ vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế về việc chỉ định cơ sở đào tạo thực hiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 6848/BYT-K2ĐT ngày 24/10/2013 của Thứ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư 41/2011/TT-BYT trong kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-ĐHYD ngày 07/07/2020 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội làm đầu mối, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai thực hiện việc tổ chức thi kiểm tra, cấp giấy chứng nhận công nhận biết tiếng Việt thành thạo, ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam;

Để đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh và đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo nội dung, kế hoạch tổ chức kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp,



Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam đợt 23, 24 và 25 như sau:

I. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN

Ngôn ngữ được sử dụng để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh bằng một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Việt.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

III. ĐỊA ĐIỂM THI: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. HỒ SƠ:

1. Hồ sơ của thí sinh tham gia dự thi bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo mẫu 01, quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ;

b) Bốn ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

c) Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng;

d) Các trường hợp đề nghị công nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Việt, Hoa trong khám chữa bệnh tại Việt Nam nộp bản sao *bằng chuyên môn* (có thị thực sao y bản chính). Trường hợp bằng do nước ngoài cấp cần có bản dịch tiếng Việt (có công chứng)

2. Hồ sơ của thí sinh đề nghị công nhận (không phải thi) bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo mẫu 02, quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ;

b) Bốn ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

c) Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.

d) Các trường hợp đề nghị được công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác (Anh, Pháp, Trung) trong khám bệnh, chữa bệnh mà không phải qua kiểm tra khi người hành nghề có một trong các tiêu chí sau đây:

i. Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành y trở lên do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt hoặc là ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh;

ii. Có chứng chỉ đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên ngành y với thời gian đào tạo tối thiểu từ 12 tháng trở lên mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt hoặc là ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh;

iii. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành tiếng Việt hoặc ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

Các văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm i, ii khoản này phải được cấp trong thời gian không quá 05 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ.

e) Các trường hợp đề nghị được công nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh mà không phải qua kiểm tra khi người phiên dịch có một trong các tiêu chí sau đây:

i. Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành y trở lên do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là ngôn ngữ mà người phiên dịch đăng ký làm phiên dịch;

ii. Có chứng chỉ đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên ngành y với thời gian đào tạo tối thiểu từ 12 tháng trở lên mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là ngôn ngữ mà người phiên dịch đăng ký làm phiên dịch;

iii. Có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành y trở lên hoặc lương y và bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ mà người phiên dịch đăng ký làm phiên dịch.

Các văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm i, ii khoản này phải được cấp trong thời gian không quá 05 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ.

Lưu ý: các trường hợp đã đạt yêu cầu về hồ sơ theo qui định sẽ dự phỏng vấn với ngôn ngữ đã đăng ký đề nghị công nhận.

GT
HÀN
T
U C
Đ